

Số: /BC-UBND

Xuân Khang, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động theo nội dung Công văn số 1516/UBND-TNMT ngày 06/08/2021**

Thực hiện Công văn số 1516/UBND-TNMT ngày 06/08/2021 của UBND huyện Như Thanh về việc triển khai Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng về phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Khang đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân phân loại, thu gom chất thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

Trên địa bàn xã Xuân Khang đến nay 11/11 thôn đã và đang thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt do Công ty môi trường Thành Tâm thu gom và xử lý, hàng năm đạt từ 90% đến 95% số hộ dân trong xã thực hiện việc phân loại rác thu gom rác thải theo đúng quy định. Các hộ dân đã tự phân loại rác thải từ hộ gia đình trước khi mang đến địa điểm thu gom.

Trên địa bàn xã không có các cửa hàng đồ ăn nhanh, các hộ kinh doanh đã đăng ký với UBND xã về việc phân loại rác, hạn chế chất thải nhựa, UBND xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhất là hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền, khuyến khích cho chị em sử dụng các dụng cụ túi, làn dùng nhiều lần, hạn chế dùng túi nilon một lần.

Trên các cánh đồng của thôn đều có hố đựng rác thải nguy hại như túi nilon, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật.

Từ thời điểm triển khai Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Như Thanh, tình trạng dùng túi nilon một lần và việc xả rác thải nhựa ra môi trường trên địa bàn xã giảm rõ rệt.

Bên cạnh những việc làm được thì vẫn tồn tại một số hạn chế sau.

Một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn thói quen sử dụng túi nilon như một dụng cụ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, túi ni lon ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, vẫn còn tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường không đúng nơi quy định.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên.

Từ những kết quả đã làm được và những hạn chế còn tồn tại UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao nhận thức trong Nhân và thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ Tướng chính phủ và Kế hoạch của UBND huyện Như Thanh cũng như kế hoạch của địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức về việc triển khai Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng về phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Như Thanh. UBND xã Xuân Khang báo cáo UBND huyện và phòng TNMT huyện biết để tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện (B/c);
- Phòng TNMT ( B/c);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hùng**

